

กำหนดวันเลือกตั้งเร็ว
ก้าวที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบของใคร

ผศ.ชมพู่ โกติรัมย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“การเมืองไทยหลังยุบพรรคและอัยต๋รพ้ตอภโงหรือจุดชนวน” จากกรอภิปรายทงวชการทงคณะ
รัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา เพื่อระดมสมองจากนักการเมืองและนักวิชาการร่วมกันแะรอย
ชนวนความขัดแย้งที่ยังมีอยู่ ท่ามกลางปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหลุมดำทางสังคมซึ่งเป็นคำกล่าวบนความไม่
แน่นอนว่า มือบจะจบลงด้วยวิธีใด การลงประชามติรัฐธรรมนูญจะถูกคว่าหรือไม่ และที่สำคัญประเทศเราจะหัน
กลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยเชิงสัญลักษณ์ คือการเลือกตั้งในปลายนี้ตามที่คาดหวังได้หรือไม่ มันเป็นหลุมดำที่
จะต้องเข้าไปให้พ้นเพื่อหันประเทศสู่เส้นทางประชาธิปไตย ตามยุคสมัยที่สังคมขับเคลื่อนในบริบทของ โลกซึ่ง
เต็มไปด้วยการไล่ล่าหาธิปไตยทางการค้าเหนือดินแดนต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายที่พร้อมจะรับมือและการมี
เสถียรภาพทางการเมืองด้วยมาเป็นหลักค้ำประกันซึ่งขาดจากกระแสหลักในระดับโลก ให้พร้อมที่จะชี้แนะทาง
ท่ามกลางการผันผวนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆของโลกดูดังเข็มบอกนาฬิกา แต่โครงสร้างหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศเราโดยเฉพาะการเมืองและการศึกษายังทำตัวเป็นเข็มบอกชั่วโมงอยู่ เราต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่
ในบริบทของโลกบริบทที่มีการแข่งขัน บริบทที่ไม่มีขั้วทางการเมืองเช่นอดีตแต่ถูกแทนที่ด้วยการค้าเสรีรุกคืบไป
ยังส่วนต่างๆของโลก บทเรียนประเทศไทยในภาวะหลุมดำทางสังคมเป็นดั่งเส้นผมบังภูเขาที่มองไม่เห็น หรือว่า
เป็นเพราะต่างฝ่ายต่างปัดรังษัยเพื่อรักษาจุดยืนแห่งตนเลยหรือจึงได้ขยายเวลามาเนิ่นนาน จนประเทศชาติบอบช้ำ
มาแรมปีแล้ว เมื่อเสียงระฆังการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นจากทางรัฐบาลเป็นสัญญาณบอกอะไรบ้าง หรือเป็นสัญญาณ
บอกถึงการคืนอำนาจให้กับประชาชนตามวาระขั้นตอนการปฏิรูปที่ให้ไว้กับประชาชน ด้วยเห็นว่าการที่จะกลับ
ไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามครรลองทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่น และส่งผลต่อภาคธุรกิจเอกชนทั้งใน
และนอกประเทศมั่นใจ เพื่อลดเงื่อนไขการชุมนุมของสารพัดมือที่พัฒนาจากพีทีวีไปเป็นจับไล่คมข.เพื่อหาแนว
ร่วมพลังมวลชน ทั้งจากในและนอกประเทศในประเด็นประชาธิปไตย หรือเป็นสัญญาณถึงการรวบรัดตัดชิง
โอกาสจากความเสียเปรียบของอดีตพรรคไทยรักไทย ที่ยังไม่มีตัวคนที่ชัดเจนในฐานะคู่แข่งในสนามเลือกตั้ง
หรือเป็นสัญญาณถึงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage) ด้วยผลงานจากการอัยต๋รพ้และ
ส่งฟ้องคดีที่ดินรัชดาของอดีตผู้นำประเทศ เป็นความได้เปรียบที่มีกลุ่มต่างๆพร้อมเป็นอะไหล่ให้กับคมข. เมื่อ
คราต้องการใช้เป็นฐานทางการเมือง ทั้งนี้เพราะถ้าการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่พร้อมแปรสภาพเป็นพรรคการเมืองเป็นธงชัยมาตรงกับธงของคมข. ก็พร้อมมาร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองได้ในฐานะเป็นพันธมิตรทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งเพื่อเป็นหลักค้ำประกันตอนลงจากหลังเสีย และ
การอาศัยภาพของเสือเดินข้ามฝูงวัวไปสู่เส้นชัยแห่งการเลือกตั้ง จึงไม่ต้องสงสัยที่นักการเมืองที่เคยอยู่ใน
บรรยากาศรศช.เมื่อครั้งอดีต ย่อมมีประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอดและได้มาซึ่งอำนาจในยุคคมข. แม้มีความต่างกัน
อยู่บ้างตามกรรมต่างวาระแต่เป้าประสงค์ไม่เปลี่ยนมากนัก หากแต่ว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้
นำมาเป็นเหตุผลสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อเรียกศรัทธามาหาชนจากผู้กระหายประชาธิปไตยเชิงสัญลักษณ์นั้น
อาจจะเป็นการโยนความเสียเปรียบให้กับประเทศชาติในระยะยาวก็เป็นได้ เพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งต่างจาก

หลายครั้งที่ผ่านมานั้นก็คือเป็นการเลือกตั้งภายใต้กรอบปฏิรูป ซึ่งถ้าหากไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างหลักๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งตัวระบบและตัวของบุคคล ในรูปของการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมของนักการเมืองให้เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศที่มีเสถียรภาพและเงื่อนไขทางการเมืองที่ดีกว่า ถ้าหากยังเป็นอยู่เช่นนี้เท่ากับว่าเราไม่เปลี่ยนจากจุดที่เสียเปรียบไปสู่ความได้เปรียบมากนัก “ตรงจุดที่โคลนล้มระบอบทักษิณมีคนเห็นดีด้วย แต่หลังจากนั้นทำอะไรบ้าง นำนโยบายมาปรับใช้หรือไม่ หากไม่ตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้เปรียบกับเวลาที่เสียไป สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเราที่ผ่านมาคือประเทศที่มีการต่อสู้ระหว่าง 2 ระบอบได้แก่ระบอบอำนาจเก่าซึ่งมีมาก่อนระบอบทักษิณ กับระบอบทักษิณซึ่งเป็นอำนาจใหม่ เมื่อทักษิณทำทลายอำนาจเก่าจึงถูกโคลนล้ม” (จิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์) อาจจะเป็นการเสียเปรียบในระดับประเทศจากเงื่อนไขการทำประชามติรัฐธรรมนูญ ที่อาจนำไปสู่การไม่ยอมรับหรือคว่ำรัฐธรรมนูญของกลุ่มผู้เสียเปรียบทางการเมืองอันสืบเนื่องจากการอำชัตทรัพย์ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของอดีตรัฐมนตรีการบริหารพรรคไทยรักไทยที่มีพลัมมหาศาล อาจเสียเปรียบบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากระดับโลกหากจัดการสารพัดม็อบที่ป่วนปลายขยายเป็นความรุนแรง และอาจจะเสียเปรียบเป็นอینگนักของกลุ่มต่างๆทางการเมืองในปัจจุบันที่มีถูกขับเคลื่อนด้วยทุนเหนืออุดมการณ์เสมอ หากทุนทางการเมืองที่พร้อมเปลี่ยนแปลงสถานะจากผู้อยู่เบื้องหน้ามาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุน โยงโยงนักการเมืองทั้งหลายเหล่านี้ เสียสัญญาเลือกตั้งเร็วขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ยังคงสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้ง หรือเรียกว่าอาฟเตอร์ช็อกอยู่หากแต่ว่าโรยหน้าด้วยการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประชาธิปไตยเพื่อสร้างการยอมรับจากนานาอารยประเทศ แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นความเสียเปรียบของประเทศชาติ บทสรุปการเลือกตั้งในกรอบปฏิรูปครั้งนี้ น่าจะเป็นบทสรุปบนเส้นทางการเมืองของพ.ต.ท.ทักษิณแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะความจริงข้อหนึ่งก็คือ ทรายใดที่กิจกรรมทางการเมืองยังถูกขับเคลื่อนด้วยทุน เมื่อนั้นไขว่คว้าย่อมมีเชื้อไขให้ชักโยง และบทสรุปการปฏิรูปการเมืองด้วยการโค่นล้มระบอบทักษิณเป็นบทสรุปด้วยการแทนที่ด้วยพรรคการเมืองที่อ่อนลง การแทนที่ด้วยบริบทอำนาจใหม่ที่คุ้นเคยมาก่อนในนามประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่สิ่งหนึ่งไม่ควรมองข้ามคือประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักในวินัยมวลชนกับประชาชน หากไม่แล้วเมื่อนั้นประชาชนพร้อมไม่มีวินัยเข้ามาจัดการเพื่อเรียกร้องอำนาจของเขาคืน